

รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้น รุ่นที่ 23
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2560
ณ สถาบันเกษตรราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
1	นายชเนศร์ มงคลรักเจริญ	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ	สำนักงานเกษตรต่างประเทศ
2	น.ส.สุวีรา จันทรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
3	น.ส.กัญยรัตน์ นาคกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักพัฒนาระบบบริหาร
4	นายศิวกร รัตติโชติ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สถาบันเกษตรราธิการ
5	น.ส.ปริยาภรณ์ จันทโรชิต	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สถาบันเกษตรราธิการ
6	น.ส.ชิสัพพัชร์ รวานนท์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สถาบันเกษตรราธิการ
7	นางสมพร ไสภวชิรากร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
8	นายอัศวิน ศรีเทพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
9	น.ส.ปาริณา อินทร์เพชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
10	นางศศิชา จันทรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
11	น.ส.รุ่งทิพย์ ประดิษฐ์พุ่ม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
12	น.ส.วรรณิษา โกษา	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
13	น.ส.อนุรักษ์ สาสูงเนิน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี
กรมประมง			
14	นายประสิทธิ์ นิยมไทย	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
15	น.ส.อัญชิวรา มะณีวงศ์	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ	กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
กรมปศุสัตว์			
16	นายวัลลภ บัวสอาด	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
17	นายสมรรถ ดำเนตร	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์โคกโพธิ์ไชย
18	นายสรรค วัจนพนมไพร	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์เขต 6
19	น.ส.ชื่นกมล มงคลศิลป์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กองการเจ้าหน้าที่
20	นางปิ่นนรัตน์ สวัสดิ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สำนักงานปศุสัตว์เขต 3
21	นายบุญเกียรติ รักเกตุ	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ จ.สงขลา
กรมพัฒนาที่ดิน			
22	นายดำรงฤทธิ์ ศิริช่วง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
23	นายมนต์ชัย พรมลອງวัน	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
24	นายชรินทร์ ศิริแก้ว	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
25	นางประพิน ชันธเลิศ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
26	นายชัชชัย ถิ่นโพธิ์ทอง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
27	น.ส.สุพัชชา เส็งสุน	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

เลขที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
28	น.ส.ธชพร สังข์อ้น	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
กรมวิชาการเกษตร			
29	นายศักดิ์เศวต เศรษฐเวช	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
30	นางอุไรวัลย์ จันทร์แสง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
กรมส่งเสริมการเกษตร			
31	นายพิษณุ โกมล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
32	นางเฉลิมขวัญ พาวงค์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
33	นางรัชนิวรรณ เบ็งพรม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
34	นายสุรเวชฐ์ อยู่สวัสดิ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
35	นางศรีวรรณ โฉสูงเนิน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
36	นางกัญญาพร ทีกว้าง	เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิตถ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์			
37	น.ส.บุปผา ปุญญศิลาจารย์	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
38	น.ส.อัจฉราพร พรหมศร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กองคลัง
39	นายอภินพ ยะตะนพ	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
40	นางกนกวรรณ ทองตัน	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรดิตถ์
41	นางสุทธาทิพย์ พันละบุตร	นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
42	น.ส.ปานทิพย์ พ่อคำช้าง	เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
กรมการข้าว			
43	น.ส.สุศคนึง พิมพ์ชัย	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
44	น.ส.พฤตมน เพชรนุ้ย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
45	น.ส.รัตติกาล ว่องวิทย์การ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
46	น.ส.ปิยะนุช เทียงดีฤทธิ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร กองวิจัยและพัฒนาข้าว
47	น.ส.นิตานถ เจือทอง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ช่วยราชการ (อธิบดีกรมการข้าว)
48	นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี กองวิจัยและพัฒนาข้าว
49	นายนพดล ประยูรสุข	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา กองวิจัยและพัฒนาข้าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม			
50	น.ส.พิงควัสกานต์ พิพิธภณช์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
51	น.ส.จุฬาลักษณ์ ดีแก้ว	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
52	นายอดุลย์ สิ้นธุสน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร			
53	น.ส.ธิรพร จิตพิพรขจิต	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ			
54	น.ส.ปลันธนา ศรีบุญเรือง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กองรับรองมาตรฐาน